



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## กส.เร่งปรับปรุงฐานข้อมูลสหกรณ์ทันต่อสถานการณ์ เพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูล

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เร่งปรับระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ทั่วประเทศใหม่ทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพ นำไปใช้ประโยชน์ได้ ย้ำข้อมูลแต่ละสหกรณ์จะต้องเข้าถึงสมาชิกทุกคน พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่ใกล้ชิดสหกรณ์ จัดแผนตรวจเยี่ยมชัดเจน

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากที่เข้ามาบริหารงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ พบว่า จุดอ่อนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือการสหกรณ์แห่งประเทศไทย คือ ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ที่สามารถจะดำเนินการช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาทุกกิจการที่เกี่ยวข้องได้ เพราะข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญมาก วันนี้น้ำท่วม เกิดอุทกภัย ผ่านไป 2-3 เดือน การดูแลข้อมูลต่างๆ ยังไม่ทันต่อเหตุการณ์ ขณะที่บางสหกรณ์เป็นหนี้ เป็นสินประสบปัญหาในการทำธุรกิจ เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ตรวจการสหกรณ์ ยังรู้เท่าไม่ทัน หรือไม่สามารถรู้ได้เท่าทันเหตุการณ์ ทำให้บางครั้งเข้าไปช่วยเหลือ หรือแก้ปัญหาให้กับสหกรณ์ที่เกิดปัญหา เพราะปัญหาเกิดขึ้นแก้ไขไม่ได้แล้ว ถึงจะรู้เหตุการณ์อย่างนี้ คิดว่ากรมฯ คงอยู่ไม่ได้ จะต้องมียุทธศาสตร์ในการแก้ไข จึงได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับผู้เชี่ยวชาญ ผู้ อำนวยการกอง หรือสำนัก ที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแล ให้ไปปรับวิธีการทำงาน ตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบข้อมูลที่เป็น ต้องรวบรวมและจัดเก็บเพื่อติดตามสถานการณ์

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวอีกว่า เรื่องที่สอง คือ วิธีการ หรือระบบการเข้าถึงข้อมูล การจัดข้อมูลเป็นระบบ จัดไปไฟล์ให้สามารถตรวจเช็ค จะรู้ทันที่สถานการณ์ของสหกรณ์เป็นอย่างไร สถานการณ์มีการโกง การทุจริตหรือไม่ หรือสถานการณ์การทำธุรกิจตรงนี้มีนัยเสี่ยงต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อหาทางแก้ไขได้ทัน เรื่องที่สาม ระบบของการจัดการ เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบ และเยี่ยมเยียน ที่ผ่านมานี้เนื่องจากการปรับโครงสร้างของกรมฯ ทำให้เกิดความเสียหายพอสมควร ที่ไปดึงเจ้าหน้าที่ออกจากพื้นที่ไปไว้ที่จังหวัด ทำให้เกิดความห่างเหินระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์กับสหกรณ์ทั้งหลาย เมื่อเกิดปัญหาก็จะตามไม่ทัน ทำให้เข้าไปช่วยเหลือสายเกินไป

“ฉะนั้น วันนี้เราได้ปรับโครงสร้างการดำเนินงาน ประการแรก จัดให้มีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์อยู่ในพื้นที่ หรือสหกรณ์อำเภอเดิม จัดไปอยู่ในพื้นที่เพื่อจะทำงานใกล้ชิดพี่น้องสหกรณ์ ประการที่สอง การจัดระบบการรวบรวมข้อมูล ติดตามข้อมูล ประการที่สาม จัดแผนชัดเจนในการเข้าไปเยี่ยมเยียน ตรวจสอบกิจการ เข้าไปพูดคุย พบปะ ตัวอย่างของการดำเนินการเรื่องนี้ อุทกภัยที่เพิ่งผ่านมา ขณะที่การช่วยเหลือต่างๆ ด้านการเยียวยาได้ดำเนินการไปมากพอสมควร แต่การช่วยเหลือด้านหนี้สิน ซึ่งเป็นบาทบาทหลักของกรมฯ ที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องสหกรณ์ ยังดำเนินการไม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะข้อมูลยังไม่ปัจจุบันทันด่วน เป็นจุดอ่อนที่จะต้องมีการปรับปรุงตั้งแต่ต้นทาง ระบบการจัดเก็บข้อมูล การแปลข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เป็นประเด็นที่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการให้แล้ว วเสร็จภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ และสามารถปรับปรุงทุกอย่างให้มีประสิทธิภาพ ถ้าข้อมูลดี ฐานดี การตัดสินใจในเชิงนโยบาย การจัดการแก้ปัญหาทั้งหลายก็จะดีขึ้น ทั้งนี้ เบื้องต้น กรมฯ จะเริ่มดำเนินการในส่วนก่อน ที่มีอยู่ 7,000 กว่าสหกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลแต่ละสหกรณ์จะต้องถึงตัวสมาชิก เช่น ข้อมูลการเป็นหนี้ของสมาชิก ซึ่งไม่ใช่เรื่องยาก เพราะเก็บจากบัญชีจากสหกรณ์ก็ได้”

